

Số: /BC-STTTT

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Đánh giá giữa kỳ thực hiện Tiểu dự án - Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Phúc đáp Công văn số 1912/SLĐT BXH-BT&PCTNXH ngày 14/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành các văn bản, hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông như: Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể như sau:

- Tờ trình số 51/TTr-STTTT ngày 26/7/2023 về việc phê duyệt Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tiểu dự án - Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 2023 và đề xuất kế

hoạch thực hiện các năm 2024, 2025.

- Công văn số 918/STTTT-TTBCXB ngày 17/7/2023 về việc rà soát, đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án "Giảm nghèo về thông tin" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và các năm 2024, 2025.

- Công văn số 352/STTTT-TTBCXB ngày 22/3/2023 về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

- Công văn số 1708/STTTT-TTBCXB ngày 24/9/2022 về việc thông tin tuyên truyền.

- Kế hoạch số 940/KH-STTTT ngày 20/8/2022 đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 và cả giai đoạn 2022-2025.

- Công văn số 940/STTTT-TTBCXB ngày 20/8/2022 về việc đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2023 và cả giai đoạn 2022-2025.

- Công văn số 926/STTTT-TTBCXB ngày 18/8/2022 về việc thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022.

- Công văn số 886/STTTT-TTBCXB ngày 08/8/2022 về việc rà soát, đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án "Giảm nghèo về thông tin" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và cả giai đoạn 2022-2025.

- Kế hoạch số 1059/KH-STTTT ngày 17/10/2021 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2022.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, bám sát các nội dung, nhiệm vụ được giao, tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững, góp

phần thực hiện các tiêu chí và mục tiêu về giảm nghèo bền vững của tỉnh Hà Nam.

Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện xây dựng chương trình tuyên truyền, tiếp sóng các chương trình tuyên truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam về giảm nghèo bền vững.

Cập nhật các tin, bài liên quan đến nội dung này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

2. Về công tác xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và phương án phân bổ vốn thực hiện Tiểu dự án tại địa phương

Thời gian qua, tỉnh Hà Nam không được phân bổ kinh phí của ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án.

Sau khi Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bảo đảm phân bổ vốn theo nguyên tắc công khai, minh bạch, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trọng tâm trọng điểm. Việc phân bổ cụ thể ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách; mục tiêu, nhiệm vụ, dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm và giai đoạn. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thuộc Chương trình phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo đó, Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin đã được quy định cụ thể về định mức phân bổ cũng như tiêu chí, phương pháp phân bổ vốn cho các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể đối với định mức phân bổ: Tỉnh quyết định phân bổ 30% tổng kinh phí Tiểu dự án cho các sở, ngành cấp tỉnh; 70% tổng kinh phí Tiểu dự án cho các huyện, thị xã, thành phố. Tiêu chí, phương pháp phân bổ vốn cho các huyện, thị xã, thành phố được áp dụng phương pháp tính như Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo.

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 quy định nguyên tắc, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Từ khi thực hiện Tiểu dự án đến nay, tỉnh chưa phân bổ nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án thuộc Chương trình.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN

1. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và định hướng tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện các tiêu chí và mục tiêu về giảm nghèo bền vững của tỉnh Hà Nam.

Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và các nội dung nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các nội dung: Chiến lược giảm nghèo chuyển từ đầu tư giảm nghèo theo diện rộng sang đầu tư giảm nghèo theo chiều sâu. Thực hiện mục tiêu giảm

nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hướng đến giải quyết vấn đề nghèo đói cho mọi người, ở mọi nơi, mọi lúc, mọi chiều thiếu hụt; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn nghèo. Đối với địa bàn nghèo, thực hiện mục tiêu từng bước xoá bỏ tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn trên cơ sở tập trung, lồng ghép nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; lấy phát triển kinh tế là trọng tâm để giảm nghèo bền vững; chú trọng triển khai các dự án giảm nghèo nhằm hình thành vùng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tạo động lực phát triển. Đối với hộ nghèo, đổi mới phương thức hỗ trợ thông qua các mô hình tổ chức sản xuất (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ gia đình, cộng đồng dân cư); hộ gia đình tham gia đóng góp bằng ngày công lao động, tài sản, hiện vật hoặc tiền; từng bước xoá bỏ chính sách cho không. Chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người dân, chuyển dịch lao động phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.

Các cơ quan báo chí đã tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông về giảm nghèo bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, nhằm tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” của Nhân dân ta đối với người nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng; nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, cơ chế giảm nghèo, an sinh xã hội, phổ biến hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội, huy động nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng đất nước phồn vinh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã xây dựng chương trình tuyên truyền, tiếp sóng, phát sóng các chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam về công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam sản xuất và phát sóng các phóng sự phát thanh, truyền hình tuyên truyền giảm nghèo thông tin.

Hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội, nhất là cung cấp thông tin về cơ sở, thông tin cho người dân sinh sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Tăng cường tiếp cận thông tin thiết yếu cho cộng đồng dân cư; đảm bảo 100% xã có đài truyền thanh để cung cấp thông tin thiết yếu phục vụ người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, khích lệ những mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sản xuất giỏi, thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đã cập nhật các tin, bài liên quan đến nội dung này.

Chủ trì và phối hợp với Trung ương tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Lựa chọn sản xuất mới các tác phẩm, sản phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội... *(Có Phụ lục gửi kèm theo)*.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã đã tuyên truyền khoảng 250 tin, bài trên cổng và các phương tiện thông tin đại chúng địa phương.

2. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai kịp thời, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu của người dân, cộng đồng, xã hội, tạo sự thống nhất và chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

b) Tồn tại

Từ khi thực hiện Tiểu dự án đến nay, Hà Nam không được phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Tiểu dự án; đồng thời tỉnh chưa bố trí nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án thuộc Chương trình.

Việc huy động và sử dụng nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để thực hiện Tiêu dự án còn gặp nhiều khó khăn.

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Để việc triển khai thực hiện Tiêu dự án đạt hiệu quả, đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm bố trí, phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước đảm bảo đủ và kịp thời cho thực hiện Tiêu dự án thuộc Chương trình./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Tuấn